

Vietjet ký kết hợp tác với Tập đoàn Kỹ thuật Hàng không vũ trụ Honeywell Mỹ

21:47 24/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn Kỹ thuật Hàng không vũ trụ Honeywell Mỹ vừa ký thỏa thuận hợp tác trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ về cung cấp các thiết bị điện tử và dịch vụ kỹ thuật hàng không cho đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu của Vietjet.

Sự kiện diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân chuyến thăm và công tác tại Hoa Kỳ.

Thỏa thuận được Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương và ông Joseph Vitulli, đại diện tập đoàn Honeywell trao hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tiếp tục hiện đại hóa đội tàu bay của Vietjet với các thiết bị điện tử hàng không (avionics), dịch vụ về thiết bị điện, điện tử của bộ động cơ phụ (APU) trên đội tàu bay thân rộng thế hệ mới A330neo và các tàu bay thân hẹp mới của hãng.

Vietjet cũng sẽ đồng thời áp dụng các dịch vụ giám sát giảm thiểu phát thải và tiết kiệm nhiên liệu (Honeywell Flight Efficiency) cho toàn bộ đội tàu bay của hãng.



Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (giữa) nhân chuyến thăm và công tác tại Mỹ, ông Đinh Việt Phương, Tổng giám đốc Vietjet (hàng đầu, bên phải) và ông Joseph Vitulli, Đại diện tập đoàn Honeywell (hàng đầu, bên trái) đã cùng trao Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet, cho biết: “Thoả thuận hôm nay là một dấu mốc mới trong quan hệ đối tác lâu dài giữa Vietjet và Honeywell. Chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực tăng trưởng bền vững, chuyển đổi xanh với mục tiêu giảm thiểu khí thải, mở rộng mạng bay liên lục địa. Các công nghệ tiên tiến của Honeywell sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của hành khách, mang tới thêm nhiều những chuyến bay tiện nghi, chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường, phát triển bền vững với các mục tiêu ESG.”

Ông Joseph Vitulli, đại diện tập đoàn Honeywell, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi mở rộng hợp tác với Vietjet thông qua thỏa thuận này. Honeywell đã đồng hành cùng Vietjet trong gần một thập kỷ và cam kết tiếp tục nỗ lực đạt được các mục tiêu dài hạn, đồng thời mang lại trải nghiệm bay tốt nhất cho hành khách. Chúng tôi có một lịch sử ấn tượng trong việc phát triển và triển khai các giải pháp giảm lượng khí thải các-bon, cho phép các hãng hàng không tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu của họ thông qua phân tích hiệu suất máy bay và chia sẻ những phương pháp tốt nhất

từ toàn tập đoàn.”

Vietjet được AirlineRatings xếp hạng 7/7 sao về an toàn và là hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới. Hãng đồng thời bổ sung đội máy bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu với độ tin cậy kỹ thuật 99,6%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Việc hợp tác với Honeywell và các đối tác hàng không hàng đầu thế giới là minh chứng cụ thể cho việc Vietjet không ngừng đầu tư vào công nghệ mới để mang tới những trải nghiệm bay tốt đẹp cho hành khách trên toàn cầu.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/vietjet-ky-ket-hop-tac-voi-tap-doan-ky-thuat-hang-khong-vu-tru-honeywell-my>